

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและขอปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และได้ทำการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.fareastfamineddb.com หรือโดยการสแกน QR Code ที่แนบมานี้

ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ หากท่านพบเห็นการเรียกรับสิ่งตอบแทน หรือให้ข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามแจ้งเบาะแสกลับมายังบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเพื่อโปรดรับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และกรุณาประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย บริษัทฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนสืบไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชา ลดาลลิตสกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ

คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โทร. 02-354-3333 ต่อ 671, 747

Email : anti-corruption@fareastfamineddb.com

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY LIMITED

465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

465/1-467 Si Ayutthaya Road, Thungphayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel. 66 (0) 2354 3333 Fax. 66 (0) 2644 9550 www.fareastfamineddb.com

แบบตอบรับ

การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ข้าพเจ้า บริษัท

ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งขอร่วมแสดงเจตนาารมณ์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่สนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ใดใดอันมิชอบจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจโปรดลงชื่อในแบบตอบรับ และประทับตราของบริษัท

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และเป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ในรูปแบบใดๆ
2. กรณีที่บริษัทฯ มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ การให้หรือรับการสนับสนุน การให้หรือรับการบริจาค การช่วยเหลือทางการเงิน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และจัดให้มีการฝึกอบรมมาตรการและความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
6. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานต่อกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการวัดประสิทธิผล ปรับปรุง และพัฒนามาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดจะได้รับคุ้มครอง
8. จัดให้มีขั้นตอนและการสื่อสารให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจในการนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปถือปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ



**คู่มือมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน**

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
Far East Fame Line DDB Public Company Limited